

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามภูมิภาค, คาดหวังมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐฯ-ยุโรป

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามแรงซื้อคืนสกุลเงินและตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังนักลงทุนมีความหวังต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่มีความหวังมากขึ้นว่า ยุโรปใกล้จะให้การช่วยเหลือภาคธนาคารของสเปน

*สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) บางราย ระบุว่า การเรียกร้องของสเปน เพื่อใช้เงินในกองทุนช่วยเหลือของยุโรปนั้น จะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล ซึ่งอาจจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อภาคธนาคารของสเปนได้

*ยูโรยังได้รับแรงหนุนจากการที่อีซีบี ไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และไม่ได้ดำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยอีซีบีประกาศตั้งอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.0% ในการประชุมวานนี้

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ มองว่า ในระยะสั้น การพุ่งขึ้นของยูโรจะขึ้นอยู่กับการประมุขพันธบัตรของสเปน โดยการประมุขพันธบัตรมูลค่า 2 พันล้านยูโร จะเป็นบททดสอบที่สำคัญต่อความสามารถของสเปน ในการระดมทุน

*การคาดการณ์ที่มีมากขึ้น เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด กล่าวไว้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯที่ชะลอตัว ใกล้จะถึงจุดที่เขาคงเรียกร้องให้มีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมแล้ว

*ขณะที่ ตลาดกำลังรอดูการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจของนายเบน เบอร์นันก์ ประธานเฟด ต่อคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจร่วมของสภาองเกรส ในคืนนี้ ซึ่งตลาดจะรอฟังความเห็นของเขา เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้มาตรการกระตุ้นใหม่ๆ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถู้อัดแน่นวงน้าหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.480 บาท

*08.58 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.41/47 จาก 31.46/50 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.42/46 จาก 31.47/49 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.36/41 จาก 79.23 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2571/72 จาก 1.2572 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทแข็งค่าตามภูมิภาค จริงๆข้อมูลเศรษฐกิจจากทางฝั่งตะวันตก ก็ไม่ได้ดีเท่าไร แต่หุ้นเอเชียบวกกันขึ้นมา แลวก่อนหน้านี้ค่าเงินก็อ่อนไปเยอะ คงถึงจุดที่จะต้องมีการซื้อกลับบ้าง" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันอยู่ที่ 31.40 และแนวรับที่ 31.50 โดยเงินบาทในระยะสั้นอยู่ในทิศทางแข็งค่า ตามแรงซื้อคืนในตลาดหุ้นและสกุลเงินภูมิภาค หลังมีแรงขายออกมามากในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในยุโรป รวมถึงการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้